

นโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณ (Code of Ethics) สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย



ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ประเภทที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมฯ ร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการบริหารจัดการและการปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง พัฒนา และยกระดับอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน สามารถเป็นกำลังหลักในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

สมาชิกสมาคมฯ อันประกอบด้วย บริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์ชั้นนำของไทย เห็นชอบร่วมกัน ในการกำหนดนโยบายว่าด้วยจรรยาบรรณ (Code of Ethics) สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย และสมาคมฯ สนับสนุนให้สมาชิก พนักงานของสมาชิก และพนักงานของสมาคมฯ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

1. มุ่งมั่นในการประกอบอุตสาหกรรมด้วยความรับผิดชอบ โดยปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างถูกต้องและเคร่งครัด และคำนึงถึงคุณภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้ลูกค้าทางธุรกิจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย ยึดถือแนวทางดังกล่าวและ ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน
2. ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมด้วยการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ยึดถือและปฏิบัติตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชน รวมทั้งให้ความสำคัญต่อทรัพยากร แรงงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน
3. ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายการป้องกันการผูกขาด หรือกฎหมาย การแข่งขันทางการค้าอย่างเคร่งครัด ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม ทางการค้า และสนับสนุนการแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ
4. ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยการปฏิบัติตาม 1) กฎหมายว่าด้วยการ ป้องกันและต่อต้านการทุจริต (Corruption) การให้หรือรับสินบน (Bribery) ต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน หรือผู้มีอำนาจรับผิดชอบใด ๆ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย
5. ส่งเสริมและให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการรักษาความลับของข้อมูล ด้วยการไม่นำข้อมูล ของสมาชิก หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น ไปเปิดเผย หรือใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์อย่างอื่น นอกเหนือไปจากที่ได้รับอนุญาต

สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทย

13 ธันวาคม 2561